

GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

Số GCN: 004/CTC

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ DU LỊCH CẦN GIỜ**
Địa chỉ trụ sở chính : **Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh**
Điện thoại : **(84.8) 3910 0500**
Người đại diện theo pháp luật : **Ông Huỳnh Dư An - Tổng Giám Đốc**
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : **0303506451**
Nơi cấp : **Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh**
Ngày đăng ký lần đầu : **ngày 21 tháng 09 năm 2004**

CHỨNG NHẬN RẰNG:

Tên cổ đông : **Văn phòng Thành ủy TP.HCM**
Quốc tịch : **VIỆT NAM**
Địa chỉ : **127 Trương Định, Quận 3, TP.HCM**
Số CMND/GCNĐKDN :
Nơi cấp :
Ngày cấp :

là chủ sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đô thị Du Lịch Cần Giờ, với các thông tin như sau:

Tổng số cổ phần nắm giữ : **2.081.556 cổ phần**
Mệnh giá : **10.000 VNĐ/cổ phần**
Tổng mệnh giá cổ phần nắm giữ : **20.815.560.000 VNĐ**
Loại cổ phần : **Cổ phần phổ thông (tự do chuyển nhượng)**

**Chứng thực bản sao
đúng với bản chính.**

Số chứng thực: **8069** Quyền số: **8069** SCT/BS

Ngày **14-09-2015**

P. Chủ tịch UBND-TP-Q3



Nguyễn Chí Long Hải

TPHCM, ngày 17 tháng 07 năm 2015

Tổng Giám Đốc



Huỳnh Dư An

QUY ĐỊNH CHUNG

BẢN SAO

1. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần có giá trị để xác nhận và theo dõi quản lý cổ đông.
2. Sổ cổ phần sở hữu của cổ đông được lưu và quản lý bằng bút tích văn bản và dữ liệu trên máy tính tại Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ.
3. Cổ đông giữ gìn giấy chứng nhận sở hữu cổ phần này cẩn thận không làm mất, rách, hư hỏng hoặc nhòe mờ. Trường hợp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác thì phải thông báo ngay bằng văn bản cho Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ hoặc tổ chức được ủy quyền quản lý, và cổ đông sẽ được Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông phải có cam đoan về các nội dung sau đây:
 - a) Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần thực sự đã bị mất, rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác; trường hợp bị mất thì cam đoan thêm rằng đã nỗ lực tối đa tìm kiếm và nếu tìm lại được sẽ hoàn trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đó cho Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ hoặc tổ chức được ủy quyền quản lý để tiêu hủy. Trường hợp bị rách hoặc nhòe mờ, thì cam đoan hoàn trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần bị rách hoặc nhòe mờ đó cho Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ hoặc tổ chức được ủy quyền quản lý để tiêu hủy khi nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới; và
 - b) Chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới.
4. Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần phải làm thủ tục chuyển nhượng tại Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ hoặc tại tổ chức được ủy quyền quản lý theo quy định của Điều Lệ Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ, như được sửa đổi vào từng thời điểm (**Điều Lệ**) và các quy định của pháp luật.
5. Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với các thông tin được ghi trong giấy chứng nhận sở hữu cổ phần này, cổ đông phải đem trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần này cho Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ để tiêu hủy, và sẽ được Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới ghi nhận các thay đổi cần thiết.
6. Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông và/hoặc cổ phần ưu đãi sẽ có các quyền, nghĩa vụ và các hạn chế chuyển nhượng tương ứng theo quy định của Điều Lệ và các quy định của pháp luật, và theo các tài liệu giao dịch ký với Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ (nếu áp dụng) liên quan đến việc phát hành cổ phần đó.